

**สรุปมติการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗**  
**วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.**

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการของอธิบดี
วาระพิเศษ	แสดงความยินดีผู้บริหารใหม่ ๒ ท่าน ได้แก่ นพ.บงกช พลวรปานิ รองอธิบดีกรมอนามัย และ นพ.ชาญชัย พงมานวิพุธ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๑ เชียงใหม่	รับทราบ และร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารใหม่
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ	<p>๑. การจัดทำสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของกรมอนามัย รอบ ๑ ปี กำหนดแล้วเสร็จ ๑ เดือน จาก ๓ เรื่อง ดังนี้</p> <p>๑) การศึกษาดูงานพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จ.มหาสารคาม จ.กาฬสินธุ์ มีการถ่ายทอดนโยบายกรมอนามัยลงสู่พื้นที่ และลักษณะของกระบวนการถ่ายทอด มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนการดำเนินงานลงสู่พื้นที่ อย่างไร</p> <p>๒) การรวบรวมกฎหมาย/พ.ร.บ./คำสั่ง ของกรมอนามัย และหรือที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัยทุกเรื่อง นำมาสรุปว่าช่วยงานส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัย และช่วยให้ประชาชนดีขึ้นอย่างไร รวมถึงโลโก้มาตรฐานของกรมอนามัยว่ามีโลโก้อะไรบ้าง เช่น โลโก้ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน HL เป็นต้น โดยจะทำอย่างไรต่อกับมาตรฐาน และมีการ M&amp;E หรือไม่</p> <p>๓) การจัดทำข้อมูลหน่วยงานในพื้นที่ของศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ และ สสม. ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านต่างๆ และการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ลงสู่ประชาชนได้อย่างไร จัดทำเป็นผลงานในรอบ ๑ ปี</p> <p>๒. การกำหนด ผช.อธิบดีฯ ภายใต้รองอธิบดีฯ</p>	<p>๑. รับทราบ และจัดทำสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของกรมอนามัย รอบ ๑ ปี กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑ เดือน โดยมอบหมายดังนี้</p> <p>๑) กองแผนงานสรุปการศึกษาดูงานพื้นที่เป็น PPT หรือวีดิทัศน์สั้นๆ</p> <p>๒) นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีฯ ร่วมกับ ผช.อธิบดีฯ และทีมรวบรวมศึกษากฎหมาย/พ.ร.บ./คำสั่ง กรมอนามัย และหรือที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย นำมาสรุปว่าช่วยงานส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัย และช่วยให้ประชาชนดีขึ้นอย่างไร</p> <p>๓) นพ.พีระยุทธ สานกุล ผช.อธิบดีฯ รวบรวมข้อมูลหน่วยงานในพื้นที่ของศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ และ สสม. ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านต่างๆ และการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ลงสู่ประชาชนได้อย่างไร</p> <p>๒. นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีฯ กำหนด ผช.อธิบดีฯ ภายใต้การกำกับรองอธิบดีฯ</p>
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมกรมอนามัย	กองแผนงาน ขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารายงานการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗	รับรองรายงานการประชุมฯ โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ๓.๑ สถานการณ์การเงินการคลัง และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ผอ.กองคลัง รายงานสถานการณ์การเงินการคลัง และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จาก GFMS ณ สิ้น พ.ค. ๒๕๖๗ ดังนี้ ๑. เงินกันเหลือปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ มี.ค. ๒๕๖๗ พบ ๓ รายการ ๑๒,๖๙๑,๖๕๐ บ. (ข้อมูล ณ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๗) เบิกจ่าย ๒ รายการ ๕,๓๔๖,๗๗๗.๕๙ บ. คงเหลือ ๑ รายการ ๕,๒๘๔,๘๗๒.๐๖ บ. ๒. การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ภาพรวมกรมอนามัยเบิกจ่าย ๕๘.๒๒% จาก ๖๖% ต่ำกว่าเป้าหมาย โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน และ ศอ.๙ สามารถเบิกจ่าย ๔ งบรายจ่าย และงบดำเนินงานมากที่สุด ๓. การใช้จ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปพลางก่อน (แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาและยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค และสุขภาพโภชนาการของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน) งบดำเนินงาน วงเงิน ๔,๐๑๗,๕๗๖ บ. เบิกจ่าย	รับทราบ มอบดำเนินการ ดังนี้ ๑. รองอธิบดีฯ กำกับผลการเบิกจ่ายของหน่วยงานในกำกับที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำ ๒. ทุกหน่วยงาน เร่งรัดการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ๓. หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำ ชี้แจงรายละเอียดพร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ผู้รับจ้างให้แก่อธิบดีฯ ทราบ

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการของอธิบดี
	<p>๑,๑๗๑,๙๐๕.๙๐ บ. (๒๙.๑๗%) คงเหลือ ๒,๘๔๕,๖๗๐.๑๐ บ. ๔. <u>งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</u> ๒๒๒ รายการ ๑๙๔,๓๗๖,๔๐๐ บ. (ณ ๓ พ.ค. ๒๕๖๗) พบว่า อยู่ในขั้นจัดซื้อจัดจ้าง ๔ รายการ ๓๓,๒๔๗,๒๐๐ บ. (๑๗.๑๐%) ขึ้นได้ตัวผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ๔๕ รายการ ๓๕,๘๔๓,๘๐๐ บ. (๑๘.๔๔%) และขึ้นรอส่งมอบ ๑๐๓ รายการ (๔๖.๖๑%) ๙๗,๔๖๓,๕๙๗.๙๖ บ. (๕๐.๑๔%) และเบิกจ่ายแล้ว ๖๙ รายการ (๓๑.๒๒%) ๒๑,๘๘๘,๑๕๗.๖๙ บ. (๑๑.๒๗%) ๕. <u>รายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงสูง และความเสี่ยงต่ำ</u> ๑๔ รายการ (ความเสี่ยงต่ำ ๑๒ รายการ ความเสี่ยงสูง ๒ รายการ) ๗๗,๘๗๘,๐๐๐ บาท (๔๐.๐๗%)</p> <p>ทั้งนี้ อธิบดีฯ ให้หน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำชี้แจงรายละเอียด พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานสำหรับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ผู้รับจ้างให้แก่อธิบดีฯ ทราบ</p>	
<p>๓.๒ รายงานความก้าวหน้าการประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ</p>	<p>ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน ๙๗ อัตรา มีผู้ส่งผลงาน ๑๑ ราย ยังไม่ส่งผลงาน ๘๖ ราย สำหรับรายชื่อที่ส่งผลงานแล้ว จะดำเนินการส่งผลงานให้คณะกรรมการพิจารณาใน มิ.ย. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ อธิบดีฯ เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ส่งผลงานวิชาการ และรายงานความก้าวหน้าว่าอยู่ในขั้นตอนไหน หากเจ้าหน้าที่ท่านใดไม่ประสงค์ส่งผลงานวิชาการฯ ขอให้ศูนย์อนามัยพิจารณาคัดเลือกใหม่ เนื่องจากหากไม่รีบดำเนินการตำแหน่งดังกล่าว สป.กสธ. อาจจะตั้งคืนตำแหน่ง และมอบสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำผลงานวิชาการฯ ซึ่งอาจจัดหาพยาบาลที่เป็นมือชีพเข้ามาช่วย นพ.พีระยุทธ สาณกุล ผช.อธิบดีฯ เสนอให้จัดหาเวที Workshop การทำผลงานวิชาการให้กับพยาบาลวิชาชีพฯ โดยใช้เงินบำรุง</p>	<p>รับทราบ มอบหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ศูนย์อนามัย ดำเนินการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>๑) ติดตาม เร่งรัดการส่งผลงานของพยาบาลวิชาชีพฯ และรายงานความก้าวหน้าให้ อธิบดีฯ ทราบ</li> <li>๒) จัดหาเวที Workshop การทำผลงานวิชาการ ให้กับพยาบาลวิชาชีพฯ</li> </ol> </li> <li>๒. สำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำผลงานวิชาการฯ</li> </ol>
<p><b>วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา</b> ๔.๑ เกณฑ์การลงพื้นที่ปฏิบัติการกิจกรรม SEhRT กรมอนามัย รองรับภาวะฉุกเฉิน</p>	<p>ผอ.สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนนำเสนอหลักเกณฑ์การลงพื้นที่ปฏิบัติการกิจกรรม SEhRT กรมอนามัย รองรับภาวะฉุกเฉิน โดยกล่าวถึงสถานการณ์การเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๖๗ ครั้ง เกณฑ์การปฏิบัติการรองรับภาวะฉุกเฉินของหน่วยงานต่างประเทศและของหน่วยงานอื่น เช่น JDR IFRC WHO กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมควบคุมโรค ในส่วนแนวทางการปฏิบัติการกิจกรรม SEhRT กรมอนามัย มี ๘ ขั้นตอน และขอให้ที่ประชุมพิจารณา ๑) ร่างกรอบแนวทางการลงพื้นที่ปฏิบัติการกิจกรรม SEhRT โดยมีระดับความเสี่ยง ๓ ระดับ (เผื่อระวังติดตามสถานการณ์ เริ่มมีผลกระทบ/เก็บตัวอย่าง มีผลกระทบวงกว้าง) และมีเกณฑ์การลงพื้นที่ ๔ เกณฑ์ (ผู้บริหารให้ความสนใจ สมรรถนะการจัดการของพื้นที่ ระดับความรุนแรง สื่อให้ความสนใจ/กระแสข่าว) และ ๒) มอบศูนย์อนามัยดำเนินการตามกรอบแนวทาง อีกทั้ง นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีฯ ชี้แจงถึงปัญหาการลงพื้นที่ของทีม SEhRT และ นพ.พีระยุทธ สาณกุล ผช.อธิบดีฯ ชี้แจงเพิ่มเติมถึงการดำเนินงาน/การรายงานสถานการณ์ฉุกเฉินของทีม SEhRT กสธ. และเสนอให้จัดทำ Flow Chart การดำเนินงานของทีม SEhRT</p> <p>ทั้งนี้ อธิบดีฯ เห็นควรมอบรองอธิบดีฯ ที่กำกับศูนย์อนามัย และ ผอ.ศูนย์อนามัย ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมในการลงพื้นที่ของอธิบดีฯ เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน หากเป็นเรื่องของเขตสุขภาพ ต้องให้ผู้ตรวจราชการเป็นผู้นำในการลงพื้นที่ หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับ Environmental Health ขอให้ศูนย์อนามัยรายงานรองอธิบดีฯ ในกำกับ และ นายสมศักดิ์ ศิริวรรณรังสรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้แบ่งระดับการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน</p>	<p>รับทราบ เห็นชอบในหลักเกณฑ์ และมอบรองอธิบดีฯ ที่กำกับศูนย์อนามัย และ ผอ.ศูนย์อนามัย ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสมในการลงพื้นที่ของอธิบดีฯ เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน</p>

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการของอธิบดี
<p>๔.๒ หลักสูตรเรือธง กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>สถาบันเวชศาสตร์วิถีชีวิต กรมอนามัย ขอให้ที่ประชุมพิจารณาหลักสูตรเรือธง กรมอนามัย และระยะเวลาการดำเนินงาน โดยมีจำนวน ๑๓ หลักสูตร ได้แก่ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ๒ หลักสูตร ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ๑๑ หลักสูตร พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางบริหารจัดการและหน้าที่ของ ผอ.สำนัก/กอง/ศูนย์อนามัย จัดอบรมฯ ไตรมาสละ ๑ หลักสูตร (ตลอดปีไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทำหน้าที่กำหนดทิศทางและกำกับกำกับการดำเนินการจัดฝึกอบรม และสถาบันเวชศาสตร์วิถีชีวิต เป็นเลขานุการในคณะกรรมการฯ อีกทั้งได้ชี้แจงแนวทางการจัดฝึกอบรมโดยใช้เงินบำรุง มี ๗ ขั้นตอน และได้แจ้งเวียนหนังสือประชาสัมพันธ์ โดย สวช. และ ศูนย์อนามัย สำหรับระยะเวลาการดำเนินงาน เริ่ม มิ.ย. – ต.ค. ๒๕๖๗ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมมอบสำนัก/กอง/ศูนย์อนามัย ให้มีผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาของหน่วยงาน ทั้งนี้ มีประเด็นการเก็บค่าลงทะเบียนต่างหน่วยบริการ ความเห็น/ข้อเสนอที่ประชุม</p> <p>๑. นพ.กิตติพงษ์ แซ่เจ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้จัดทำหลักสูตรภายใต้สมาคมอนามัยแห่งประเทศไทย และให้หลักสูตรเรือธงฯ ร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา เช่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ อธิบดีฯ สรุปลักษณะการดำเนินการหลักสูตรเรือธงฯ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้ ๑) ดำเนินการจัดการภายใต้กรมอนามัย (อ้างอิงระเบียบจากกรมบัญชีกลาง) ๒) ดำเนินการจัดการภายใต้สมาคม หรือการจัดการภายใต้สถาบันอุดมศึกษา</p> <p>๒. นพ.สมพงษ์ ชัยโสภาพันธ์ ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เสนอให้มีระบบรายงานเฝ้าระวัง</p> <p>๓. นพ.ปองพล วรปานิ รองอธิบดีฯ เห็นชอบ ๑๓ หลักสูตร และเสนอให้พิจารณาเป็นรายหลักสูตรที่จะร่วมกับหน่วยงานอื่น รวมถึงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และเสนอให้มีการทบทวนชื่อหลักสูตร A๒. นักสร้างพลเมืองอาหาร : แก้ปัญหาโภชนาการในระดับภูมิภาค (สภ.) ให้มีความเข้าใจมากขึ้น</p> <p>๔. นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีฯ ให้พิจารณาความพร้อมของอาจารย์ฝึกอบรม และต้องพัฒนาศักยภาพอาจารย์ฝึกอบรมควบคู่กับผู้รับการฝึกอบรม</p> <p>๕. นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีฯ เห็นชอบให้เก็บค่าฝึกอบรม</p> <p>๖. นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องการให้ผู้ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อหลักสูตรของกรมอนามัย สิ่งสำคัญของหลักสูตร คือ เน้นเนื้อหาตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นอกเหนือจากเครือข่าย</p> <p>ทั้งนี้ อธิบดีฯ เสนอให้ตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอธิบดีฯ เป็นที่ปรึกษา และรองอธิบดีฯ ด้านกำลังคน เป็นประธาน</p>	<p>รับทราบ เห็นชอบในหลักสูตรเรือธง กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และให้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอธิบดีฯ เป็นที่ปรึกษา และรองอธิบดีฯ ดังนี้</p> <p>๑. นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีฯ เป็นประธานด้านบริหารจัดการหลักสูตรเรือธงฯ</p> <p>๒. นพ.กิตติพงษ์ แซ่เจ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาดูแลด้านวิชาการในการจัดการหลักสูตรเรือธงฯ ด้านส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>๓. นายสมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาดูแลด้านวิชาการในการจัดการหลักสูตรเรือธงฯ ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม</p> <p>๔. กลุ่มตรวจสอบภายใน หรือ นพ.กิตติพงษ์ แซ่เจ็ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ในประเด็นการเก็บค่าลงทะเบียนต่างหน่วยบริการ</p>
<p>วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ</p> <p>๕.๑ การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย</p>	<p>ทพ.ดำรง อึ้งเลาหะกุล ผช.อธิบดีฯ แจ้งต่อที่ประชุมในการขับเคลื่อนนโยบาย กสธ. ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมอนามัย (๕+๕ เร่งรัด พัฒนา สานต่อ) โดย กสธ. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ๑๐ คณะ ซึ่งมีกรมอนามัยร่วม ๘ คณะ ดังนั้น จึงได้ร่างผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตามนโยบายการขับเคลื่อน กสธ.ฯ ได้แก่ รองอธิบดีฯ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ และขอให้ที่ประชุมรับทราบและพิจารณาเห็นชอบให้หน่วยงานดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายฯ ให้กองแผนงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ มอบ ทพ.ดำรง อึ้งเลาหะพันธุ์ ผช.อธิบดีฯ กำกับ</p>	<p>รับทราบ เห็นชอบในหลักการ และมอบรองอธิบดีฯ /หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการตามนโยบาย กสธ. สำหรับงบประมาณ ให้หน่วยงานหรือ ทพ.ดำรง อึ้งเลาหะกุล ผช.อธิบดีฯ และกองแผนงาน ต่อไป</p>

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการของอธิบดี
<p>๕.๒ การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘</p>	<p>ติดตามความก้าวหน้า/รายงานผลการดำเนินงานทุก ๒ สัปดาห์ และให้ใช้งบประมาณจากหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนนโยบายฯ</p> <p>ทพ.ดำรง อัครเสนาหะกุล ผช.อธิบดีฯ ชี้แจงการเตรียมความพร้อมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายปี ๒๕๖๘ ระหว่าง มิ.ย. - ก.ย. ๒๕๖๗ รวม ๑๑ ครั้ง (สส. ๗ ครั้ง สว. ๔ ครั้ง) เริ่มชี้แจง ๑๙ - ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ (สส.พิจารณาวันที่ ๑) โดยได้การคาดการณ์ประเด็นคำถามเกี่ยวกับกรมอนามัย ประเด็น HL น้ำบริโภค แม่และเด็ก ผู้สูงอายุ และสิ่งแวดล้อม ๘ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรส. สอน. สอพ. สส. สอส. กป. สว. กผ. ดังนั้น ขอให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมชี้แจงงบประมาณ สส.วาระที่ ๑ วันที่ ๑๙ - ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๗ รวมถึงคณะกรรมการ/อนุกรรมการ เดือน ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗ และหน่วยงานที่คาดการณ์จะมีประเด็นคำถามเตรียมตอบคำถาม ทั้งนี้ อธิบดีฯ เสนอให้ผู้บริหารใหม่เข้าไปเรียนรู้ในการชี้แจงงบประมาณฯ ครั้งละ ๒ คน โดยแจ้งความประสงค์ได้ที่ ทพ.ดำรง อัครเสนาหะกุล ผช.อธิบดีฯ และหากรองอธิบดีฯ ท่านใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าชี้แจงงบประมาณฯ ได้ ขอให้รองอธิบดีฯ ท่านอื่นเข้าชี้แจงฯ แทน</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>๕.๓ การติดตามความก้าวหน้าโครงการมุ่งเน้นกรมอนามัย รอบ ๖ เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๑) ภาพรวมโครงการมุ่งเน้นฯ</p> <p>๒) โครงการมุ่งเน้นฯ กลุ่มผู้สูงอายุ</p>	<p>๑. กองแผนงาน รายงานโครงการมุ่งเน้น ปี ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือนหลัง ภาพรวม ๒๓ โครงการ วงเงิน ๕๘.๐๑ ลบ. เบิกจ่าย ๒๖.๔๑๗ ลบ. (๔๕.๕๓%) แบ่งเป็น โครงการกลุ่มส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม กลุ่ม HL กลุ่มพัฒนาระบบ/อำนวยการ โดยโครงการกลุ่ม HL เบิกจ่ายได้มากที่สุด (๘๖%) (ข้อมูล ณ มิ.ย.๒๕๖๗) โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ๘ โครงการ และโครงการที่ไม่มีผลการเบิกจ่าย ๕ โครงการ ข้อสังเกต</p> <p>๑) โครงการฯ ส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายเงินไปกับการทำงานเชิง Process แต่ยังไม่เกิด output ที่ชัดเจน</p> <p>๒) หน่วยงานเจ้าภาพส่วนกลางที่โอนเงินงบประมาณไปให้ศูนย์อนามัยดำเนินการ ต้องกำกับติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานนำเสนอในภาพรวมของโครงการ</p> <p>๓) ไม่ได้ Key ข้อมูลในระบบ DOC ทำให้ยอดรวมงบประมาณในระบบไม่ตรงกับยอดจัดสรร ทั้งนี้ กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพแจ้งการเบิกจ่ายมุ่งผู้สูงวัย จำนวนการเบิกจ่ายงบประมาณไม่สัมพันธ์กับจำนวนการเบิกชุดสาธิต (จำนวนเบิกจ่ายงบประมาณ ไม่รวมส่วนภูมิภาค)</p> <p>๒. สำนักอนามัยผู้สูงอายุ รายงานความก้าวหน้า ๔ เรื่อง ดังนี้ ๑) โครงการยกระดับวัดส่งเสริมสุขภาพ “Health Station @ Temple” เริ่ม เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๗ โดย ๓ ก.ค. ๒๕๖๗ จะกระจายชุด Health Station @ Temple ไปยังศูนย์อนามัย เป้าหมาย ๑,๕๕๐ แห่ง รายงานเข้ามา ๑,๔๖๖ แห่ง (๙๕.๑๙%) ทั้งนี้ อธิบดีฯ เสนอให้ขยายเป้าหมายนอกเหนือจากวัด ๒) โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้สูงวัย “ขยับกายดี กินดี ไม่มีหกล้ม” Timeline เริ่ม เม.ย. - ก.ย. ๒๕๖๗ ซึ่ง เม.ย. ๒๕๖๗ จัดทำแนวทางแบบประเมินต่างๆ วางแผนพื้นที่เป้าหมาย มิ.ย. ๒๕๖๗ ดำเนินการตามแผน และ ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๗ ลงพื้นที่ดำเนินการเสริมสร้างสมรรถนะผู้สูงวัย ๑๓ ชมรม ๓๒๕ คน (อย่างน้อย ๒๕ คน/ชมรม) โดยจะมีระเบียบปฏิบัติ กระบวนการตรวจรับ และบริหารวัสดุ Health Station สำหรับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ๓) เชิญชวนผู้บริหารเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการสานพลังผู้นำทางศาสนากับการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ครั้งที่ ๑ วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๖๗ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ ประธานฝ่ายสงฆ์ สมเด็จพระมหาธีรราชจารย์ ประธานฝ่ายฆราวาส รมว.กสธ.</p>	<p>๑. รับทราบ มอบดำเนินการดังนี้</p> <p>๑) ศูนย์อนามัยหรือกองแผนงานในข้อสังเกตข้อที่ ๓</p> <p>๒) ศูนย์อนามัยที่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๗ หรือผู้สูงวัยกับกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>๒. รับทราบ</p>

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการของอธิบดี
	๔) ประชาสัมพันธ์ระบบรายงานข้อมูลด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (Aging Data Profile) เป็นการเฝ้าระวังและแสดงผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็นที่เกี่ยวข้องผ่านรูปแบบ Dashboard รวมทั้งนำไปใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสุขภาพ การกำกับติดตาม และวางแผนนโยบายระดับพื้นที่ สามารถสแกนผ่าน QR Code	
๕.๔ การนิเทศงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	กองแผนงาน ได้ชี้แจงกรอบการนิเทศงาน/ประเด็น ตาม Agenda Area Function Management โดยมีรูปแบบการนิเทศของวันที่ ๑ ทีมนิเทศเก็บข้อมูล วันที่ ๒ สรุปผลการนิเทศให้รองอธิบดีฯ ทราบ โดยรองอธิบดีฯ มีพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ ๔, ๖, สสม. นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชร์ รับผิดชอบศูนย์อนามัย ๗, ๘, ๙, ๑๐ พญ.นงนุช ภัทรอนันตนิพนธ์ รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ ๑, ๑๑, ๑๒ นพ.ปองพล วรปานิธิ รับผิดชอบศูนย์อนามัยที่ ๒, ๓, ๕ และได้ร่างกำหนดวันนิเทศตามสายการบังคับบัญชาของรองอธิบดีฯ	รับทราบ
๕.๕ รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ	<p>สำนักส่งเสริมสุขภาพ รายงานความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานส่งเสริมสุขภาพ ดังนี้</p> <p>๑) โครงสร้างสำนักส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย ผอ., รอง ผอ. ๔ ท่าน, ผช.ผอ. ๔ ท่าน, ที่ปรึกษา ๔ ท่าน และกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานสนับสนุน</p> <p>๒) นโยบาย มี ๖ ข้อ</p> <p>๓) ผลการดำเนินงาน มีผลการดำเนินงาน (๑) Value Base Health Care ด้าน Preterm/Child Development / School-Aged Children with Obesity / NCD/Aging , (๒) <u>นมแม่</u> ดำเนินงานตาม ๑ hour of birth / ๖ months/๒ year or beyond ขับเคลื่อนตาม พ.ร.บ.ฯ จัดบริการตามมาตรฐาน รพ. และจัดตั้งนมแม่ (๓) <u>One Province One Labor Room / Save Mom Surveillance</u> จัดทำสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแนวทาง ANC Mobile Station &amp; One Province one Labor Room เมื่อวันที่ ๔ มิ.ย. ๒๕๖๗ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ และโครงการยกระดับและขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพด้วย Health Station : สถานีสุขภาพดูแลใกล้บ้าน บริการใกล้ใจ</p> <p>๔) นโยบายรัฐมนตรี การขับเคลื่อน Thailand Health Atlas การเข้าถึงกลุ่มเปราะบางในชุมชน และจัดตั้ง คลัสเตอร์เพิ่มเติม ได้แก่ คลัสเตอร์กลุ่มเปราะบาง และคลัสเตอร์ LGBTQ (ความหลากหลายทางเพศ)</p> <p>ทั้งนี้ อธิบดีฯ ชื่นชมการนำเสนอ และเสนอให้สำนักส่งเสริมสุขภาพยกระดับ Preterm ให้อยู่ในกองทุนที่ปีงกร และต้องถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้จัดทำ Value Base Health Care ในเรื่อง Preterm คือ Value Base Health Care ๔ กลุ่มวัย ให้จัดทำเป็น One Page ภาพรวมของมารดาและทารก และกลุ่มวัย เฉพาะที่สำคัญที่เกิดผลกระทบกับลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย และ IQ เด็ก และมอบสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นหลักในการดำเนินงานด้านเพศทางเลือก และมอบศูนย์อนามัยจัดทำห้องน้ำของเพศทางเลือก จากงบประมาณปี ๒๕๖๘</p>	<p>รับทราบ มอบดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. สำนักส่งเสริมสุขภาพ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ และจัดทำ Value Base Health Care เป็น One Page ภาพรวมของมารดาและทารก และกลุ่มวัย เฉพาะที่สำคัญที่เกิดผลกระทบกับลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย และ IQ เด็ก</p> <p>๒. สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ เป็นหลักในการดำเนินงานด้านเพศทางเลือก</p> <p>๓. ศูนย์อนามัย จัดทำห้องน้ำของเพศทางเลือก จากงบประมาณปี ๒๕๖๘</p>
๕.๖ การขอความร่วมมือขับเคลื่อนเมนูสุขภาพ และโรงอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ (Healthy Canteen)	สำนักโภชนาการ นำเสนอผลการดำเนินงานเมนูสุขภาพและโรงอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ ณ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๗ เทียบกับเป้าหมายรายเขต พบว่า ต่ำกว่าเป้าหมาย และคาดว่าในรอบ ๕ เดือนหลังจะไม่ผ่านตามเป้าหมาย ซึ่งมีปัญหาและอุปสรรค ด้านบุคลากร ด้านเกณฑ์การประเมิน ด้านความร่วมมือ ด้านข้อมูล แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และสิ่งสนับสนุนให้ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย โดยได้ปรับค่าเป้าหมายการดำเนินงานเมนูสุขภาพ และ Healthy	รับทราบ

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการของอธิบดี
	Canteen ในรอบ ๕ เดือนหลัง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และจัดทำหลักสูตรนักสร้างพลเมืองอาหาร เพื่อช่วยขับเคลื่อนงานส่งเสริมโภชนาการระดับจังหวัด ซึ่งค่าเป้าหมายร้านเมนูสุขภาพฯ รายเขต ที่ปรับใหม่ ร้านเมนูสุขภาพ เดิม ๘,๒๐๐ ร้าน เป็น ๕,๐๒๒ ร้าน และ Healthy Canteen เดิม ๑,๒๐๐ แห่ง เป็น ๔๐๕ แห่ง ในรอบ ๕ เดือนหลัง ทั้งนี้ อธิบดีฯ เสนอให้ศูนย์อนามัยดำเนินการผ่านเครือข่าย สสจ.	
<p>๕.๗ ผลการดำเนินงานกลุ่มตรวจภายใน ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๑. การรับบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e - Donation)</p> <p>๒. การสอบทานการควบคุมภายใน กรมอนามัย</p> <p>๓. กระบวนการตรวจรับและบริหารวัสดุ ชุด Health Station สถานีสุขภาพ สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค</p>	<p>กลุ่มตรวจสอบภายใน ขอให้หน่วยงานจัดส่งรายงานการสอบทานการควบคุมภายในผ่านระบบ Audit Checklist ภายใน ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๗ สำหรับการรับบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ได้จัดทำเป็น คลิปวีดีทัศน์ ส่งไปยังกลุ่มไลน์ผู้บริหาร เพื่อดำเนินการจัดทำการบริจาค หรือสามารถสแกนผ่าน QR Code ในส่วน กระบวนการตรวจรับ และการบริหารวัสดุชุด Health Station สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง โดยจะนำเข้าเป็นวัสดุชุดควบคุม ดังนั้น จึงขอให้ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคดำเนินการตาม Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติต่อไป</p>	รับทราบ
<p>๕.๘ รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี ๒๕๖๗</p>	<p>สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี ๒๕๖๗ กำหนดจัด ๔ ก.ค. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ โถงอาคาร ๑ และห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย โดยกิจกรรมจะประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคล สรรหาบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทั่วประเทศจัดกิจกรรมรณรงค์ตลอดเดือน ก.ค. ๒๕๖๗ พร้อมกันได้ แสดงแผนผังบริเวณการจัดกิจกรรมในที่ประชุม และเชิญชวนผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงขอความร่วมมือ หน่วยงานกรมอนามัยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ตลอดเดือน ก.ค. ๒๕๖๗ และรายงานผลการดำเนินงานเพื่อสรุปเป็นภาพรวมต่อไป ทั้งนี้ อธิบดีฯ เห็นควรจัดการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ วันที่ ๓ ก.ค. ๒๕๖๗ ช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมสมบุญ ณ วัชรโรทัย เพื่อให้ผู้บริหารสามารถเข้าร่วมกิจกรรมวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทยฯ</p>	รับทราบ
<p>๕.๙ รายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม</p> <p>๑. การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรมอนามัย ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๒. การประชุมขับเคลื่อนงานสุขภาพีบาลอาหาร มี SAN ไม่มีเชิง</p>	<p>สำนักสุขภาพีบาลอาหารและนํารายงานความก้าวหน้าการจัดกิจกรรม ๒ กิจกรรม ดังนี้</p> <p>๑. การประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กรมอนามัย ครั้งที่ ๑๗ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เมื่อ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๗ ซึ่งกำหนดจัดประชุมวิชาการฯ ในวันที่ ๗ - ๙ ต.ค. ๒๕๖๗ และได้ร่าง Highlight Speaker ๒ ท่าน ได้แก่ อธิบดีกรมอนามัย และผู้แทน WHO Representative to Thailand รวมถึงได้ร่างกำหนดการประชุม มีหัวข้อวิชาการ จำนวน ๒๔ Section สำหรับวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดประชุมฯ ได้มาจาก ๒ ส่วน คือ งบประมาณปี ๒๕๖๗ จำนวน ๒.๔ ลบ. และงบสนับสนุน จำนวน ๒.๖ ลบ. และได้มอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการสนับสนุนจัดงานวิชาการฯ ได้แก่ รองอธิบดีฯ, ๘ สำนัก, ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ สสม. และองค์กร UNFPA ทั้งนี้ อธิบดีฯ เสนอให้ศูนย์อนามัย และ สสม. รวมเป็น ๑ บุคลากร และหน่วยงานอื่นให้ประสานเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม ในส่วนรองอธิบดีฯ ให้ประสานเครือข่ายที่เป็นบริษัท ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p>	รับทราบ

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติที่ประชุม/ข้อสั่งการของอธิบดี
	๒. การประชุมขับเคลื่อนงานสุขาภิบาลอาหาร มี SAN ไม่มีเซ็น ยกการนำเสนอไปนำเสนอในการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗	
๕.๑๐ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของศูนย์อนามัย	อธิบดีฯ ยกวาระไม่นำเสนอ	
<b>๖. วาระอื่นๆ</b> ๖.๑ การจัดสรรรถตู้กรมอนามัย	นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา แจ้งเรื่องการจัดสรรรถตู้กรมอนามัยที่จัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๕๔ คัน ซึ่งแบ่งการส่งมอบเป็น ๓ งวด งวดที่ ๑ จำนวน ๒๗ คัน ได้รถวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๗ และงวดที่ ๒ และ ๓ รวมกัน ๒๗ คัน โดยงวดที่ ๓ จะได้รับวันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๗	รับทราบ